

Public education
Discover a world of opportunities

การอ่าน: การเรียนรู้ที่บ้าน

การอ่านกับลูกเป็นสิ่งสำคัญ!

ลูกของท่าน จะพัฒนาทักษะสำคัญในการอ่านในเยาว์วัย ผ่านทางการเล่นและการสื่อสารหลายรูปแบบ สนับสนุนให้ลูกสำรวจหนังสือ และเพลงกล่อมเด็กหลายๆ แบบ และสนับสนุนให้ครอบครัวและเพื่อนๆ อ่านหนังสือกับลูกของท่าน

ลูกของท่านจะยังคงเรียนรู้ต่อไปว่าเรื่องต่างๆ มีตอนเริ่มต้น ตอนกลางและตอนจบ และการอ่านจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ฟังและพูดเกี่ยวกับเสียง คำ และ แบบแผนของคำ นอกจากนี้ การอ่านยังช่วยลูกของท่าน สำรวจความคิดเห็น คำต่างๆ และข้อมูลใหม่ๆ อีกด้วย

การที่จะกลายเป็นนักอ่านได้นั้นต้องใช้เวลา การพูดคุยกับการสำรวจหนังสือและการอ่านกับลูกของท่านทุกวัน จะช่วยให้เขารักหนังสือและการอ่าน

ฉันทำอะไรได้บ้าง?

มีทักษะการอ่าน ช่วงต้นๆ หลายทักษะ ที่ลูกของท่านจะต้องพัฒนา ก่อนที่เขาจะกลายเป็นนักอ่านที่มีความมั่นใจ สิ่งเหล่านี้ รวมถึงทักษะในการพูดและการฟัง การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียง และคำ และการแบ่งปันหนังสือกันอ่าน

ในขณะที่ลูกของท่าน ยังต้องเรียนรู้การอ่านอยู่ต่อไป เป็นสิ่งสำคัญ ที่ท่านจะต้องช่วย เขาพัฒนาทักษะเหล่านี้ที่บ้าน ผ่านทางการเล่น เลือกรเกมที่เน้นทักษะการพูดและการฟัง เช่น *ไซมอน แซย์ส* ดูและสำรวจโลกรอบๆ ตัวท่าน และแน่นอน ต้องอ่านมากๆ ด้วย

หนังสือสำหรับอ่าน
Owl babies (อวล์ เบบี้ส์) โดย Martin Waddell (มาร์ติน วอดเดลล์)
Koala Lou (โคอาล่า ลู) โดย Mem Fox (เมม ฟ็อกซ์)
Meerkat mail (เมียร์แคท เมล) โดย Emily Gravett (เอมิลีย์ กราเวทท์)
Annie's chair (แอนนี่ส แชร์) โดย Deborah Niland (เด็บบรา นิลันด์)
Diary of a wombat (ไดอารี ออฟ อะ วอมแบ็ต) โดย Jackie French (แจ็กกี้ เฟรนช์)

ใช้ห้องสมุดท้องถิ่น

ห้องสมุดคือสายตรงชุมชนทรัพยากรสำหรับหนังสืออ่านของเยาวชน มีหนังสือ ซีดีดีวีดี นิตยสารและหนังสือการ์ตูน การไปเยี่ยมห้องสมุดของท่านเป็นวิธีที่ดีที่จะ :

- สอนลูกของท่านให้รู้คุณค่าของหนังสือและการอ่าน
- นำคนทั้งครอบครัวมาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการอ่านเป็นประจำสม่ำเสมอ
- หานักเขียนและภาพประกอบที่ลูกชื่นชอบ
- ใช้ทรัพยากรที่อาจไม่มีที่บ้าน เช่นคอมพิวเตอร์
- ทำกิจกรรมวันหยุดร่วมกัน

มีหลายสิ่งหลายอย่างให้อ่าน รวมถึงบทกล่อมเด็ก หนังสืออ่านเล่น หนังสือสารคดี หนังสือเกี่ยวกับไดโนเสาร์และสัตว์เลี้ยง หนังสือที่ท่านกับลูกช่วยกันเขียนขึ้นมา เรื่องตลกขบขัน และกลอน หนังสือข่าว เว็บไซต์และหนังสือซีดี หนังสือนิยายตลก หนังสือพิมพ์ แค็ตตาล็อกและนิตยสาร ตำราอาหาร แผนที่ถนนและพจนานุกรม



Department of
Education

ท่านจะพบแผ่นข้อมูล
เกี่ยวกับการเรียนที่บ้านอีกมาก
ที่ education.wa.edu.au.